

# 'โจรปล้นเศรษฐกิจโลก'

**'Highwaymen of the global economy'** เป็นคำวิพากษ์ของคุณหม่อมมาธีร์

ไมฮิงภวัต นายกรัฐมนตรีคนดังแห่งมาเลเซียที่กล่าวตราบานับบรรดาพ่อค้าเงินชาวฝรั่งเศสที่ขโมยเงินถังของตนเพื่อขโมยกล่อค่าเงินต่างประเทศกำลังพัฒนาเพื่อเบี่ยงกำไรจากกลับไปบ้านและปล่อยให้ประเทศที่เป็นเหยื่อต้องรับกรรมสู่กับวิกฤติทางการเงินอย่างสาหัสสากรรจ์ โจวไตสูทพวกนี้ส่วนใหญ่ก็ได้แก่บริษัทจัดการกองทุนที่เรียกกันว่า เฮดจ์ฟันด์ (Hedge funds) ทั้งหลาย รวมทั้งธนาคารต่างประเทศที่ดำเนินธุรกรรมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวด้วยเช่นกัน

**คำว่าเฮดจ์ฟันด์เริ่มมีขึ้นในสหรัฐอเมริกาได้สักร่วมศักราชสิบกว่า สมัยแรกๆ นั้นคำนี้มีความหมายเบาๆ เพียงร่วมกันตั้งกองทุนไว้เล่นหุ้นแบบที่หาวิธีการป้องกัน ความทุกข์หรือจำกัด ให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดไม่ว่าหุ้นจะขึ้นหรือลงอย่างไร**

มาถึงสมัยนี้ความหมายของเฮดจ์ฟันด์ได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปแทบจะกลายเป็นคนละเรื่องเลยทีเดียวที่จะละครับ พูดให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ แท้จริงแล้วมันเป็นการขโมยเงินก้อนใหญ่ของตนไปเที่ยวหากำไรจากการขึ้นลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามตลาดเงินในประเทศที่มีกฎระเบียบบหละหลวมขาดการป้องกันพวกนี้จะใช้เงินสดๆ นี้แหละทั้งบั้งทั้งหุบค่าเงินสกุลเงินที่ได้ไปประเทศนั้นๆ ผูกติดอยู่ด้วยการกว้านซื้อให้ตลาดขาดบ้างค่าจะได้แพงขึ้นและแล้วปล่อยให้ตลาดให้ค่าตกบ้าง ชื่อๆ ชาญๆ กันด้วยกลเม็ด

เหล่านี้ก็จะสามารถทำกำไรจากส่วนต่างที่เกิดขึ้นได้ด้วยทุนที่ทุ่มลงไปจำนวนนับเป็นพันล้านหมื่นล้านดอลลาร์ขึ้นไปของตนนั่นเอง

**ในยุโรป ที่อังกฤษก็เคยโดนเฮดจ์ฟันด์ (ของจอร์จ โซรอส) ถล่มเมื่อปี พ.ศ.2535 ในเม็กซิโกเมื่อปีพ.ศ.2537 และในเอเชีย (เริ่มที่ไทย) เมื่อปีพ.ศ.2540 ทำให้สถานการณ์ทางการเงินล่มสลายทั้งระบบจนเป็นป่วนกันทั้งภูมิภาค**

จากผลสำรวจวิจัยของไอเอ็มเอฟ ประกอบประมาณการของวารสารที่เกี่ยวกับการเงิน ระบุว่าปัจจุบันมีการดำเนินธุรกรรมเฮดจ์ฟันด์ที่ว่านี้อยู่ประมาณสองพันรายทั่วโลก รวมเงินทุนที่บริหารอยู่ประมาณ 200,000 ล้านดอลลาร์ แต่ตัวนับที่เป็นระดับยักษ์ใหญ่จริงๆ ก็เห็นจะมีสักห้าสิบลายเท่านั้นและจะมีเงินทุนประมาณ 30,000 ล้านดอลลาร์

ผู้บริหารเฮดจ์ฟันด์เหล่านี้จะสอดส่ายสายตากคอยเล็งดูว่าประเทศไหนมีนโยบายเศรษฐกิจที่ไม่คงเส้นคงวา ความสามารถที่จะผลิตอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของชาติก็ยังเป็นที่น่าสนใจอย่างหนึ่งและก่อนเฮดจ์ฟันด์จะเข้าโจมตีด้วยการหุบค่าเงินตราขึ้นลงเพื่อทำกำไรเข้ากระเป๋านั้น

ไทยเราก็เคยโดนถล่มแล้วมีครบถ้วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างเปิดปากเงิบกริบประชาชนที่สนใจทั่วไปก็เลยไม่มีโอกาสรู้อะไรมากกว่ามีสิทธิเพียงรับกรรม



มาธีร์ โมฮัมหมัด เจ้าของวิวาทะเด็ด

อย่างเดียวกันพอ เฮดจ์ฟันด์ที่ตั้งๆ นอกเหนือจาก 'ควอนตัม' ของจอร์จ โซรอส ที่เรารู้จัก ก็ยังมี 'ไทเกอร์แมนเนจเมนท์' ของ จูเลียน โรเบิร์ตสัน 'แคสตันคอปป์' ของบรูซ คอฟเนอร์ 'ทิวเคอร์ธันวาร์ดเมนท์' ของพอล ทิวเคอร์

โจนส์ 'มัวร์แคปิตอล' ของหลุยส์ เบคอน 'โธมัสแอนด์ไวเซอร์ส' ของลีออน คูเปอร์แมน และ 'ไมเนคัม' ของไมเคิล ไกด์แมน เป็นต้น

ธนาคารใหญ่ ก็เล่นกับเขาเหมือนกัน ไม่ว่าจะ เป็นเรสแมกซ์ตัน ซีตี้คอร์ป อาซาแห่งฝรั่งเศส ไตเบียมิตซูบิชิ และเอชเอซีบี ฯลฯ

ปีกลายนี้ตอนที่ไทยเริ่มเกิดวิกฤติทางการเงินนั้นตามรายงานของไอเอ็มเอฟระบุว่าเฮดจ์ฟันด์ต่างๆ ที่กล่าวข้างต้นมีบทบาทสำคัญในเหตุการณ์ถล่ม และว่าจอร์จ โซรอส ได้ไปเพียงนิดหน่อยเท่านั้น ผู้ที่คิดว่าอันตบทำกำไรมากกว่าเขินได้แก่ จูเลียน โรเบิร์ตสัน ต่างหาก ว่ายอย่างนั้น

ได้ข่าวว่าจะมีคนเชิญให้โรเบิร์ต บ็อบ โดล อดีตวุฒิสภาชิกคนดังของอเมริกาไปดูสถานการณ์ลงทุนในเมืองไทยในเร็วๆ นี้ ก็บ็อบ โดล คนนี้มีทะเลาะครั้งเป็นที่ปรึกษาคนสำคัญให้แก่จูเลียน โรเบิร์ตสัน เขาคงจะได้มากลอบแผลงของคนไทยว่าจับผิดใครด้วย

**และทำเนียบก็คงจะเตรียมต้อนรับกันสลอน เพราะอย่างน้อยเราก็มีบุญคุณที่ไม่แนะนำให้อูจูเลียน โรเบิร์ตสัน กวาดเอากองทุนสำรองไปจนเกลี้ยง มีเข้านั้นแล้วจะมีเงินอะไรเหลือไว้ให้บักๆ คนและเป็นสืบสานเยื่อใยกันคนนอก และไว้เป็นโน้ตส์ก่อนโดนแจกบรรดาพนักงานแถวบางขุนพรหมเล่า?**